

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนโรงเรียน วัดแหลมฉบัง รุ่นที่ 5 ในโครงการ “สอนทักษะ วิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อม”



บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รุ่นที่ 5 จำนวน 72 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อม” โดยมี นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด และ นายสันติ ศิริรัตน์หยง รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด กล่าวว่า “โครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ และช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีความสนใจในด้านวิชาชีพช่างได้รับความรู้ในหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 354 คน

โดยในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรสอนช่างเชื่อมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการสอนทักษะงานเชื่อมโลหะในระดับพื้นฐาน”

นายสันติ ศิริรัตน์หยง รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ในสาขาวิชาช่างเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตของเยาวชน”

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เชื่อมั่นว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อม” จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดการศึกษาต่อในสายอาชีพ ด้านสาขาวิชาดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

และในปีนี้ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้นำ “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่าง และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย แก่

เยาวชน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง” เข้าร่วมการประกวดแผนชุมชนดีเด่น ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มจัดขึ้น เป็นปีแรก ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวได้ ”รับโล่และเกียรติบัตร ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ใน โครงการที่ดี” ซึ่งพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและพนักงานขององค์กร เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและ สามารถต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน วัดผลได้ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ และความสามารถ ของบุคลากรในองค์กร พิธีมอบเกียรติบัตรได้จัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา